



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ของ กองแผนงาน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศดังกล่าวข้างต้นที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินฯ ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ ราย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

เลขประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน	ลำดับที่สอบได้บัญชีเดิมของกองแผนงาน	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	๐๐๖	นายกษิติเดช บัญชาศักดิ์	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

วัน	เวลา	สถานที่สอบ
วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗	เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น ๒ อาคาร ๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ

ค) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ <https://cpd.go.th/index.php> และเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร <https://develop.office.cpd.go.th/>

จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

- ๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพบุรุษสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดิตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายัดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด) หากผู้ใดแต่งกายไม่สุภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
- ๒) ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยื่นแสดงตัวในวันประเมินสมรรถนะ

ทั้งนี้ หากผู้สมัครฯ ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗



(นางสาวพัทตร์พิมล สุวรรณโณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประธานคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อนักงานราชการทั่วไป